
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
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รายชื่อผู้มาประชุม 
นายปลิม  คล้ายปิ่น 
นายจันทร์แรม  สังจัน 
นางดวงใจ  ทันนิเทศ 
นายสมบูรณ์    อ่่าแจ้ง 
นายบุญเสริม  อ่่าแจ้ง 
นายโพธิ์  แก้วมณี 
นายวันชัย  ยังเหล็ก 
นางสุธิมา  นุชศรี 
นางสาวกมลวรรณ  ไชยอ่อน  
นายวิฑูรย์  โกฏแสง 
นายสุเทพ  ทันนิเทศ 
นายพะเยาว์  เมฆไหว 
 
ผู้ขาดประชุม  
-  
 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสุริยา  อินจ่าย 
นายสมศักดิ์  มีปิ่น 
นายเกื้อ  แสงสิน 
นายวัชระ  เกิดมีมูล 
นายสมัย  สายบุญส่ง 
นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นางสาวพรรณพิไล  สาดค่า 
นายนวพล วีริยางกูร 
นางสาวชลพินท์  สารเจริญ 
นางสยุมพร  ดิตถ์อัศวธนา 
นายธวัชชัย   โพธิ์ทอง 
นางมณฑิรา  นันตา 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
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นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ที่ปรึกษานายก 
รองปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่านักปลัด 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
ผอ.กองกคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 
ปลิม  คล้ายปิ่น 
จันทร์แรม  สังจัน 
ดวงใจ  ทันนิเทศ 
สมบูรณ์    อ่่าแจ้ง 
บุญเสริม  อ่่าแจ้ง 
โพธิ์  แก้วมณี 
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สุเทพ  ทันนิเทศ 
พะเยาว์  เมฆไหว 
 
 
 
 
 
 
สุริยา  อินจ่าย 
สมศักดิ์  มีปิ่น 
เกื้อ  แสงสิน 
วัชระ  เกิดมีมูล 
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นางสาวจิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
นางสาวอังคณา  คงรอด 
นายนิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
 

ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

จิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
อังคณา  คงรอด 
นิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น ต่าแหน่ง  
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลต่าบลหาดกรวด  เป็นประธานที่ประชุม  จุดเทียน – ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   -ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา - กล่าวต่อที่ประชุมสอบถามที่ประชุมสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 

2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2566  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม ถ้าไม่มีถือว่า
รับรองรายงานการประชุม  
- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ประธานสภา 3.1  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 
 - วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ให้สภาพิจารณา ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติเรื่องร่างข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ ในการพิจารณาวาระที่สองให้ก่าหนดระยะเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการแปรญัตติงบประมาณ นั้น 

 - การพิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการขอเชิญผู้บริหารแถลงงบประมาณหลักการ
และเหตุผลต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมผมนายสุริยา  อินจ่าย ต่าแหน่ง นายกเทศมนตรีต่าบลหาดกรวด ขอ
แถลงงบประมาณดังนี้  

 
 
 
 
 
 



                                               ค าแถลงงบประมาณ 

                             ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลหาดกรวด             

             บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต่าบลหาดกรวดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด่าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567  ดังต่อไปนี้ 
1.    สถานะการคลัง 

      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 

      
 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 39,654,135.96  บาท 
 

23,239,373.47  บาท 
  

 
1.1.2 เงินสะสม  72,066,597.94 บาท 

 
5,986,066.78  บาท 

  
 

1.1.3 ทุนส่ารองเงินสะสม   14,889,621.18 บาท 
 

6,255,591.14  บาท 
  

 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ่านวน........4.......โครงการ  รวม 69,872.00 บาท 

 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ่านวน...........8....โครงการ  รวม 764,450.00  บาท 

 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง.........1,039,842.95............บาท 

    2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   58,828,938.06  บาท 

   หมวดภาษีอากร                        923,432.08 บาท 28,560,640.82   บาท 
    

 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต     85,890.00  บาท 

 
     500,855.00  บาท 

 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     295,970.48  บาท 
  

     230,107.53  บาท 
 

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     2,307,378.83 บาท      930,887.00  บาท 

 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     24,427.01 บาท 
  

     139,985.00  บาท 
 

 
หมวดรายได้จากทุน         - 

  
- บาท 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร 23,146,333.34  บาท 
  

 13,170,879.49  บาท 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,845,506.32  บาท 

  
 13,240,789.00  บาท 

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 374,405.64  บาท 
    

  
 

งบกลาง 
   

19,271,872.50 บาท 

 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าประจ้างประจ่าและค่าจ้างชั่วคราว    16,042,039.00 บาท 

 
งบด่าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค) 

  
13,515,811.44 บาท 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 



 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     3,474,230.00 

 
 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 
 

-  

 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 

 
 1,033,631.00 บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 374,405,64 บาท 

(5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ่านวน 
   
8,258,534.00  บาท 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส่ารองเงินสะสม                   จ่านวน – บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ่านวน – บาท 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2567 

 
เทศบาลต าบลหาดกรวด  

 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์  

        
   รายรับจริง ปี 2565  รายรับจริง ปี 2566   ประมาณการ ปี 2567  

รายได้จัดเก็บเอง 
   รวมหมวดภาษีอากร 923,432.08 852,000.00 862,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 285,590.00 318,000.00 318,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 295,970.48 270,000.00 270,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพานิชย ์ 2,307,378.83 3,200,000.00 3,200,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,427.01 40,000.00 30,000.00 

รายได้ที่จัดเก็บเอง 3,837,098.40 4,680,000.00 4,680,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจดัสรรใหอ้ปท.    

หมวดภาษีจดัสรร 23,146,333.34 21,220,000.00 18,870,560.00 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท. 23,146,333.34 21,220,000.00 18,870,560.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.    

หมวดเงินอุดหนุน 31,845,506.32 35,100,000.00 37,449,440.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 31,845,506.32 35,100,000.00 37,449,440.00 

 
   

 
   

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 58,828,938.06 61,000,000.00 61,000,000.00 

 
 
 
 
 
 



        
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2567 
  เทศบาลต าบลหาดกรวด   

     อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
        

รายจ่าย   ราจ่ายจริงปี 2565   ประมาณการปี 2566   ประมาณการ ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง 19,271,872.50 21,333,800.00 20,820,300.00 

งบบุคลากร 16,042,039.00 18,462,900.00 19,039,800.00 

งบด่าเนนิงาน 13,515,811.44 16,331,100.00 19,762,900.00 

งบลงทุน 3,474,230.00 3,822,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 1,033,631.00 1,050,200.00 1,377,000.00 

    

รวมจ่ายจากงบประมาณ 53,337,583.94 61,000,000.00 61,000,000.00 
 
 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมส่าหรับรายละเอียดแต่ละแผนงานงบประมาณขอให้หัวหน้าส่วนราชการ

ได้ชี้แจงเป็นแผนงานไป ขอเชิญหัวส่วนแต่ละแผนงานครับ 
นายนวพล  แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง      20,820,300 บาท 
  งบกลาง      20,820,300 บาท 
  เงินค่าช่าระเงินต้น    491,000 บาท 
  เงินค่าช่าระดอกเบี้ย    21,000.00 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   221,000.00 บาท 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    14,942,400.00 บาท 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ    3,900,000.00 บาท 
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    96,000.00 บาท 
  เงินส่ารองจ่าย     132,783.00 บาท 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     
  ค่าบ่ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  50,000.00 บาท 
  ค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 160,000.00 บาท 
  เงินช่วยพิเศษ     10,000.00 บาท 
  เงินสมทบทุน ก.บ.ท.    706,517.00 บาท 
  เงินบ่าเหน็จลูกจ้างประจ่า    30,000.00 บาท 
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ส่านักประกันสังคม 10,000.00 บาท 
 
 
 
 



 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป     8,747,180.00 บาท 
  งบบุคลากร     6,549,780.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    2,848,320.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    3,701,460.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     2,197,400.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     104,000.00  บาท 
  ค่าใช้สอย     962,600.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      645,000.00 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค     485,800.00 บาท 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   1,223,720.00บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    1,131,720.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     92,000.00 บาท

 ค่าตอบแทน     72,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย     20,000.00 บาท  

     
นางสยุมพร  งานบริหารงานคลัง 
  งานบริหารงานคลัง    3,471,780.00 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    2541,780.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     930,000.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     77,000.00 
  ค่าใช้สอย     748,00.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      100,000.00 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค     5,000 บาท 
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    355,320.00 บาท 
   
นายนวพล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน 890,220.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    566,220.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     324,00.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     324,000.00 บาท 
  งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  162,000.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     150,000.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     95,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     55,000.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน     12,000.00 บาท 
 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   1,669,000.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    1,050,000.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     619,000 บาท 



  ค่าตอบแทน     25,000 บาท 
  ค่าใช้สอย     559,000 บาท 
  ค่าวัสดุ      35,000 บาท 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  4,098,440.00 บาท 
  งบบุคลากร     1,469,940.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    1,469,940.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     11,478,500.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     40,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     712,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      644,500.00 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค     115,000.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน     1,150,000.00 บาท 
           
นางสาวอารม  แผนงานสาธารณสุข     
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  2,197,640.00 บาท 
  งบบุคลากร     1,133,640.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    1,133,640.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     137,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     909,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      18,000.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน     180,000.00 บาท 
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 395,000.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     215,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     165,000.00  บาท 
  ค่าวัสดุ      50,000 บาท 
   
นายนวพล  แผนงานสังคมสงเคราะห์     
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  501,180.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    447,180.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     54,000.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     54,000.00 บาท 
 
นางสาวอารม  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   150,000.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     150,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     50,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      100,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
นายนวพล  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  35,000 บาท 
  งบด่าเนินการ     35,000 บาท 
  ค่าใช้สอย     35,000 บาท 
 
นายนวพล  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  งานกีฬาและนันทนาการ    160,000.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     160,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     160,000.00 บาท 
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   215,000.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     180,000 บาท 
  ค่าใช้สอย     180,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน     35,000 บาท 
 
นายธวัชชัย   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,745,480.00 บาท 
    งบบุคลากร     2,265,480.00 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    2,265,480.00 บาท 
    งบด่าเนินงาน     480,000.00 บาท 
    ค่าตอบแทน     132,000.00 บาท 
    ค่าใช้สอย     308,000.00 บาท 
    ค่าวัสดุ      40,000.00 บาท 
    งานก่อสร้าง     600,000.00 บาท 
    งบด่าเนินงาน     600,00.00 บาท 
    ค่าใช้สอย     100,000.00 บาท 
    ค่าวัสดุ      500,000.00 บาท 
    งบลงทุน     00.00 บาท 
     
   
นายนวพล  แผนงานการเกษตร 
  งานส่งเสริมการเกษตร    7,879,740.00 บาท 
  งบบุคลากร     1,528,740.00 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    1,528,740.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     6,351,000.00 บาท 
  ค่าตอบแทน     63,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     1,113,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      175,000.00 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค     5,000,000.00 บาท 
   
  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  110,000.00 บาท 
  งบด่าเนินงาน     110,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     110,000.00 บาท 



 
นายธวัชชัย  แผนงานการพาณิชย์ 
  งานกิจการประปา    4,573,000.00 บาท 
  งบด่าเนินการ     4,573,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย     966,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ      807,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค     2,800,000 บาท 
     
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุม ผู้บริหารได้แถลงงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 47 

ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา ใน
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายในขั้นรับหลักการขอเชิญ
อภิปราย 

นายสุเทพ  กล่าวต่อที่ประชุมแสดงว่าปีงบประมาณ 2567 งบพัฒนาศูนย์บาท 
นายกเทศมนตรี  เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงเชิญท่านปลัดครับ 
ปลัดเทศบาล   กล่าวต่อที่ประชุม การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 ต้องตั้งประมาณการโดยดู

จากรายรับจริงจากปี 2565 ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในหน้าที่ 3 ปี 2565 รับจริงอยู่ 
58,828,938.06 บาท การตั้งงบประมาณปี 2567 ซึ่งเราจะก่าลังพิจารณากันใน
ปีงบประมาณ 2567 ปีหน้าต้องเทียบเคียงจากรับจริงปีงบประมาณ 2565 เพราะฉะนั้น
เราจึงต้องตั้ง 61,000,000 บาท เกินจากรับจริงในปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 
2,171061.94 บาท คือเราจะตั้งเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วคะ เพราะว่าอันนี้ก็เกินไปสองล้านกว่า 
ซึ่งเราจะมีรายรับจริงๆ ตัวเงินเข้ามาจริงๆเท่าไร ถ้าหากดูสถิติย้อนหลังรายรับเราไม่เคยได้
เกิน 60 ล้านบาทเลย มากสุด 58 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการประมาณการรายรับก็จะตั้ง
เกินจริงในปี 2565 2 ล้านกว่าบาท ถ้าเราตั้ง 70 ล้านมันก็จะเกินไปซึ่งความเป็นจริง
รายได้เรารับไม่ได้อยู่ จึงเป็นที่มาประมาณรายรับปี 2567 ท่าไมตั้ง 61 ล้านบาท ซึ่งก็
เท่ากับปีปัจจุบันคือปี 2566 ของปี 2566 เราเทียบเรียงของปี 2564 บวก ลม ก็จะ
ประมาณนี้ ล้าน สองล้าน นี้เรามาดูว่าท่าไมไม่เหลือเงินพัฒนาเลย เพราะว่าในส่วนของ
รายจ่ายประจ่ามันมากขึ้น มากข้ึนตรงไหน คือถามว่าข้าราชการมากไหม กรอบ
อัตราก่าลังก็ยังว่างอยู่หลายต่าแหน่ง ประมาณการตั้งเงินเดือนในต่าแหน่งที่ว่าง เรา
จ่าเป็นที่จะต้องตั้งด้วยคือไม่มีคนครองแต่มีต่าแหน่ง ถ้าไม่มีผู้มาด่ารงต่าแหน่งเงินส่วนนี้ก็
จะเหลือไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนออกไปเพราะว่าไม่มีคน ก็จะได้เงินส่วนตรงนี้ที่จะเอา
ด่าเนินการงบพัฒนาได้ และอีกอย่างในส่วนของต่าแหน่งว่างเรารายงานไปที่กรมแล้วนะ
คะ กรมเขาก็จะมีการสรรหาอัตราก่าลัง ถ้าหากว่ามีคนสอบได้มันตรงกับต่าแหน่งที่เราว่าง
อยู่เราก็ต้องรับเข้ามา เพราะว่าเป็นการใช้บัญชี ถ้าหากปีใดอัตราว่างมาอยู่ครบทุก
ต่าแหน่ง เช่น ผอ.กองการศึกษา ผอ.สาธารณสุข ตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายของช่าง
รักษ์ ถ้าปีใดมีคนครองครบทุกต่าแหน่ง เราต้องจ่ายเงินเดือน ก็ยิ่งจะท่าให้งบพัฒนา
น้อยลง และในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ค่าไฟอะไรบ้าง ค่าไฟส่านักงาน ค่าไฟประปา ค่า
ไฟคลองส่งน้่า แต่ในส่วนของคลองส่งน้่าก็จะมีส่วนของรัฐบาลอุดหนุนมาให้ และอีกอย่าง
ที่มันเยอะ ค่าใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้แล้วมันก็ต้องจ่าย ถ้าหากว่าค่าไฟส่วนหนึ่งของ



ประปาหมู่ที่ 6 เราด่าเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องบวกค่าไฟไปด้วย ค่าไฟของ
ประปาปีหนึ่งก็หลายล้านบาท และอีกอย่างการจัดเก็บค่าขยะ หมายความว่า เราเก็บ
ประชาชนมาได้ส่วนเดียวแต่รายจ่ายเราจ่ายไปเยอะ ถ้าเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งหลายล้านอยู่ คือ
เงินเท่าเดิมแต่รายจ่ายเยอะ อย่างปี 2566 เราตั้ง 61 ล้านบาทเท่ากับปีหน้าแต่ปี 2566 
เรายังพอมีเงินพัฒนาหลักล้าน แต่พอมาปี 2567 ตั้งเท่ากันแต่ไม่งบพัฒนาเลย ครั้งที่แล้ว
เราใช้ทุนส่ารองไปห้าล้านบาท และวันนี้เห็นมีวาระอีก 739,000 บาท ก้อนนี้ก็จะหมด 
เงินสะสมถ้าถามว่าเหลือเท่าไรก็จะเหลือหลักหมื่น ครั้งที่แล้วได้พูดว่าปี 2567 เราใช้
เงินทุนส่ารองสะสมพัฒนาแล้ว แต่ในปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 เงินพัฒนาเรายังมองไม่
เห็น เงินทุนส่ารองสะสมที่มันจะงอกข้ึนมาเท่าไรไม่รู้ เราต้องรอปิดงบประจ่าปี มันเหมือน
เงินเก็บค่ะ เงินเรามี 2 ก้อน เงินส่ารองสะสม กับเงินสะสม ในอนาคตการของบประมาณ
ขอตรงมันต้องใช้ก่าลังภายในกันมากขึ้นเพราะว่าท้องถิ่น เทศบาลก็ขอตรงไปทุกส่วนงาน
ขอไปส่วนกลางที่เดยีว ได้ไม่ได้เราก็มาดูกันอีกที เพราะฉะนั้นในปี 2567 ก็จะมีในส่วนของ
เงินเดือนที่ไม่มีคนครองต่าแหน่ง ก็พอจะหมุนได้แต่ขอเป็นช่วงกลางปี หรือปลายปี 2567 
ซึ่งจะได้รู้ว่าไม่มีคนมาด่ารงต่าแหน่งจริงๆ มีเงินตรงนี้พอหมุนได้ประมาณสองล้านบาท 
เพียงแต่มันไม่เห็นเป็นตัวหนังสือว่าเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างสองล้านสามารถโอนมาจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้ แต่ก็ไม่ยืนยันถ้าในปีหน้ามีคนมาจากบัญชีกรมเราก็ต้องรับ เราปฏิเสธ
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในปี 2567 ก็พอจะมีเงินเหลือจากเงินเดือนที่ไม่มีคนครอง
ต่าแหน่ง มาใช้ได้ กับอีกอันหนึ่งที่ท่านใช้เงินทุนส่ารองสะสมไปห้าล้านก็ถือว่าใช้ปี 2567 
ปี ส่วนในปี 68 69 ก็ว่ากันใหม่ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเสริมท่านปลัดครับในส่วนของเงินเรามีอีกก้อนหนึ่งเราต้องดูสิ้นปีเงินสะสมที่
เราจ่ายขาดไปท่าประปาหมู่ที่ 6 บ้านซ่าน สองล้านสาม แต่ผู้รับเหมาโดนปรับล้านสี่ กล้อง
วงจรปิดที่ตกสี่แสนกว่า เราจะเงินตรงนี้ไปจ่ายขาดกล้องวงจรปิดอีกครั้ง และดูตรงนั้นว่า
เราสามารถน่ามาจ่ายได้เท่าไร เพื่อเอามาพัฒนาประมาณเดือน กันยายนในส่วนงาน
เกี่ยวข้องในการรวบรวมของบตรง เพราะปี 2568 เราต้องของบตรง โครงการใหญ่ๆ เดียว
เราค่อยมาคุยกันว่าจะของบตรงอย่างไร 30 สิงหาคม จะมีการประชุมสันนิบาตที่จังหวัด
นครสวรรค์ก็คงมีความชัดเจนในการของบตรง ก็มีหลายช่องทาง อบจ.ก็ดี ใครมีพักพวกก็
ต้องช่วยกันก็เรียนชี้แจงเพ่ือทราบ 

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาคงเข้าใจแล้วนะครับท่านปลัดได้ชี้แจงเรียบร้อยเราก็พอจะมีในส่วนของ
เงินเดือนต่าแหน่งว่างอยู่เราตั้งไว้เต็มแต่เราไม่ได้จ่าย ท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น
อย่างไรเชิญได้เลยครับ  

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตเล่าให้ฟังอปท.อื่นเป็นเทศบาลนี่แหละค่ะ เขาจะต้ังโอเวอร์ไปสมมุติว่ารับจริง
ร้อยล้าน แต่เขาจะตั้งประมาณการรายรับไว้ สองร้อยล้านแต่ความเป็นจริงเข้าไม่ถึงสอง
ร้อยล้านหรอก ตั้งไว้เพ่ือที่จะได้เห็นว่าส่วนเกินไปหนึ่งร้อยล้านเขาเอาไปพัฒนามันเพียง
แค่ตัวเลข นึกออกไหมคะเขาหรอกไว้ แต่ความเป็นจริงเงินเข้าไม่ถึงสองร้อยล้านหรอก 
เพราะฉะนั้นระหว่างปีเขาจะคืนเงินเป็นรายเดือนเงินเข้าเท่าไรจ่ายอะไรได้บ้างเพราะว่า
ความเป็นจริงสองร้อยล้านไม่ได้อยู่แล้ว คือมติสภาเห็นชอบยอดนี้ท่ีตั้งโอเวอร์ไปพอไปถึง
จังหวัด จังหวัดตีกลับให้ทบทวน ความเป็นไปได้ มันเป็นไปไม่ได้ คุณรับจริงหนึ่งร้อยแล้ว
คุณตั้งสองร้อย ให้สภามาทบทวน พอสภาทบทวนเห็นชอบตามนั้นว่ามันเป็นไปได้ก็ถือ
เทศฯฉบับนั้นใช้ได้เลย แต่ล่าบากระหว่างปีก็จะหนักในส่วนของกองคลังส่าหรับหาดกรวด
ไม่แนะน่าเพราะว่าผิดหลักงบประมาณด้วย ซึ่งของเราไม่ได้เกินไปเยอะ อปท.ที่ปลัด
ยกตัวอย่างเงินทุนส่ารองสะสมเขาก็หมดแล้ว มันพอมีแต่ก็ใช้ตามหลักเกณฑ์ ยกตัวอย่าง
ให้ฟังไม่เอ่ยชื่อนะคะ อยู่ในอ่าเภอเมืองนี้แหละ และถ้าปี 2567 มีงบประมาณเข้ามาเกิน 
61 ล้านเราสามารถท่าเทศบัญญัติเพ่ิมเติมได้ รัฐบาลใหม่อาจจะจัดสรรงบประมาณมาก



ขึ้น เราตั้ง 61 ล้านเราอาจจะได้70 ล้าน ในส่วนนี้ 9 ล้านก็เอามาเทศบัญญัติเพ่ิมเติมได้ใน
ปลายปี ก็มีหลายโอกาสอยู่ เราก็ต้องมองโอกาสว่าจะเป็นได้มากน้อยเพียงไร 

ประธานสภา สามปีย้อนหลังงบประมาณเราได้เท่าไรอย่างไรบ้างครับ 
ปลัดเทศบาล ปี 2563 รับจริงอยู่ 5,5282,920 บาท ปี 2564 5,709,110 บาท ปี 2565 

58,828,938.06 บาท คือสามปีย้อนหลังไม่เคยได้ 60 ล้านเลย ที่เราตั้ง 61 ล้านเราตั้ง
เกินไปแล้ว แต่เกินไปมันมีความเป็นไปได้ ส่าหรับปี 2566 ข้อมูลเดือนที่แล้วนะคะคือเมื่อ
เดือนกรกฎาคม เราติดลบอยู่หกล้าน หกล้านถึงจะท่วม ก็ลุ้นสิงหาและกันยาเดือนละสาม
ล้านก็จะท่วม 61 ล้าน 

ประธานสภา ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ เป็นอ่านาจของท่านสมาชิกครับ 
นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนนี้เรามองว่ารายจ่ายเราเดิมๆ แต่รายรับของเรา อย่างเช่นค่าขยะ 

ค่าน้่าประปา ซึ่งบางครั้งเราน่าจะมีการปรับเทศบัญญัติในการจัดเก็บ ค่าน้่าหลายแห่งเขา
ปรับกันหมดแล้ว เป็นแบบก้าวหน้า ซึ่งในขณะเดียวกันค่าน้่ามัน ค่าไฟฟ้า ปรับขึ้นทุกวัน 
มันอาจจะท่าสภาพิจารณาล่าบาก เราจะเก็บอยู่อย่างนี้ 20 ปี หรือครับ       5 บาท คราว
หน้าสภาอาจมีการพิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้่าซึ่งเป็นรายได้จะมาเพ่ิมในส่วนนี้ 
เท่านี้ครับ 

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อที่ประชุมอยากถามท่านปลัดมีอปท.ไหนที่มีงบพัฒนา ที่ตั้งงบพัฒนาเป็นศูนย์ 
ปลัดเทศบาล มีค่ะ 
นายวิฑูรย์ ไม่ผิดใช่ไหมครับ 
ปลัดเทศบาล ไม่ผิดค่ะเพราะไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายประจ่า ตามที่ท่านสท.วิฑูรย์ได้สอบถามว่ามีที่ไหน

บ้างที่งบพัฒนาเป็นศูนย์บาท มีค่ะ ก็ข้ึนอยู่สภาหละ เพราะว่าคณะผู้บริหารได้เสนอร่าง
แบบนี้ ถ้าสภาโอเคร ก็โอเครค่ะ ถ้าสภาไม่โอเครก็ไปตัดรายจ่ายได้เพ่ือที่จะเอาเงินมา
พัฒนา เมื่อวันที่ประธานสภาไปเทศบาลต่าบลน้่าริดท้องถิ่นจังหวัดบอกว่าไม่ต้องไปตั้ง
หรอกประจ่าปีไปใช้เงินทุนส่ารองเอา มันมีรายละเอียดการใช้ได้ ถ้าเลี่ยงค่าว่าศูนย์ก็ตั้งโอ
เวอร์ขึ้นไป อย่างของเรา 61 ล้านพอไหม ถ้าจะเอางบพัฒนาสามล้านก็บวกไปก็เป็น 64 
ล้าน เอาไหมรายได้จริงไม่ถึงอยู่แล้ว ท่านสท.วิฑูรย์ถามเขายังมีเงินทุนส่ารองสะสมเขายัง
ไม่ได้ใช้ เงินสะสมเขายังไม่ได้ใช้ เขาวางแผนว่าปี 2567 เขาจะใช้เงินจ่ายขาดสะสมก่อน ปี 
2568 ใช้เงินทุนส่ารองสะสม 2 ปีเขาวางแผนแบบนี้ที่คุยให้ฟังในส่วนของปลัดเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ปลัดได้พูดคุยกันอยู่ ว่าพ่ีตั้งเท่าไร แต่ส่วนใหญ่แล้วน้อยเหลือ
พัฒนาน้อย แต่ก็แปลกนะคะต่าบลเล็กๆเหลือเงินพัฒนาเยอะ แต่มาดูเทศบาลใหญ่ๆ มี
น้อยหรือไม่เหลือเลย ก็อาจเป็นเพราะว่าการบริการด้านสาธารณะเขาอาจจะยังไม่
ครอบคลุมทั้งต่าบล เช่นประปา หมู่บ้านอาจยังดูแลกันอยู่ เราดูแลทั้งต่าบล ถามว่า
ประปาก่าไร ไม่ก่าไรค่ะ เราก็ต้องจ่ายในส่วนที่เกินไปยืมเงินพัฒนาไป ก็ตกหนักท่ีสภา 
คณะผู้บริหารเสนอหลักการนี้ หรือรับไปก่อนแล้วไปแปรฯปรับลดเอา 

นายสุเทพ ไม่มีความผิดใช่ไหมครับปลัด 
ปลัดเทศบาล ไม่มีความผิดค่ะ 
ประธานสภา ก็อยากให้สมาชิกได้พิจารณาเป็นอ่านาจของเรา 
นายสุเทพ ตอนนี้ไม่ทราบว่ายังรับคนงานจ้างเหมาอยู่เลื่อยๆหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล มีบ้าง ถ้าในส่วนของข้าราชการมันจะมีตัวก่าหนดอยู่ว่าไม่เกินกี่% ข้าราชการไม่เกินอยู่

แล้ว % หมายความว่า100 บาท จ้างข้าราชการไม่เกิน 40 ของอยู่ที่ 20 กว่าๆ ค่าใช้จ่ายที่
มันเยอะๆ มันออกไปส่วนอื่นเช่นพนักงานจ้างเหมา ทั่วไปถ้าหากจะปรับลดก็ไปดูว่า
ต่าแหน่งจ้างเหมาที่ไม่จ่าเป็นก็จะท่าให้เงินเหลือมากขึ้น  

นายสุเทพ ที่ผมถามไม่ใช่อะไรครับ รู้ว่ามีงบประมาณน้อยก็เอาคนงานมาเพ่ิมอีก 
ประธานสภา มีท่านใดจะสอบหรือไม่ครับ 



นายสุเทพ ขออนุญาตท่านประธานครับผมอยากทราบว่าตอนนี้เงินทุนส่ารองสะสม เงินสะสมหรืออยู่
เท่าไรถ้ามีเหตุการณ์ข้างหน้าเกิดภัยพิบัติน้่าท่วมแผ่นดินไหว อนาคตมันไม่มีใครรู้ ถ้าเรา
เอาเงินทุนส่ารองสะสมมาใช้เราจะเดือดร้อนไหมครับ 

ผอ.กองคลัง กล่าวต่อที่ประชุมขออนุญาตน่าเรียนเงินสะสม เงินทุนส่ารองสะสม ณ ปัจจุบันนะคะ 
 เงินทุนส่ารองสะสมเรามีอยู่ ขอน่าเรียนเป็นตัวเลขกลมๆนะคะ เรามีอยู่ 14 ล้านและเมื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สภามีมติขอใช้ทุนส่ารองสะสมไป 5 ล้าน ปัจจุบันก็เหลือเงินอยู่ 
739,621 บาท ที่เป็นเงินทุนส่ารองสะสม ที่สามารถใช้จ่ายได้กันตามระเบียบ กันตาม
ระเบียบในที่นี้คือกันร้อยละ15 % ของรายได้ประจ่าปี 5,739,621.18 บาทเงินทุนส่ารอง
สะสม14 ล้าน เหลือห้าล้านเจ็ด ถ้ามีเหตุเราสามารถขอใช้ได้กับผู้ว่าได้ในล่าดับต่อไป และ
เงินสะสมเราขอใช้ไปเมื่อปีที่แล้ว เมื่อตุลาคม 2565 เรามีเงินทั้งหมด 15 ล้าน กันตาม
ระเบียบเงินเดือน 3 เดือน และกันเงินไว้รายจ่ายประจ่าปีหากเรามีเหตุต้องใช้ อีกร้อยละ 
10 เราก็จะกันในส่วนนี้ไว้ 11 ล้าน ทั้งหมด 15 ล้าน เรากันไว้ 11 ล้าน เรามีการอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว 3 ล้านบาทระหว่างต้นปีที่ผ่านมา ตอนนี้เรามีเงินเหลือจากการกัน
เงินตามระเบียบฯ 11,000 บาท 

นายกเทศมนตรี ขออธิบายการกันเงินเรากันไว้ 11 ล้าน เหลือหมื่นกว่าบาท เรากันไว้หมดแล้ว เงินเดือน
ต่างๆ เงินส่ารอง เงินสะสม คนละอย่างครับ 

นายสุเทพ เงินที่เหลือหมื่นกว่าที่จ่ายได้ใช่ไหมครับ 
ผอ.กองคลัง ใช่ค่ะ 
นายสุเทพ ผมขออนุญาตน่าเรียนเกี่ยวกับทางเชื่อมถนนที่ให้ผมไปติดต่อกับทางแขวง ทางแขวงแนะ

นะให้ผมไปดูตัวอย่างที่เทศบาลต่าบลวังกะพ้ี ผมก็ไปพูดคุยกับท่านนายก ท่านผอ.กองช่าง 
ผมก็คุยเรื่องเงิน วังกะพ้ีเขาบอกว่าเขาไม่แตะเลย เขามีทุน 20 กว่าล้านเขาไม่เคยแตะ เขา
บอกว่างบนี้สงวนไว้เพ่ือมีเหตุฉุกเฉิน แต่ของเราไม่เหลือ 

ประธานสภา ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณา มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ด้วย

คะแนนเสียง  11 เสียง 
   
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อประธานสภาและที่ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ให้ความเห็นชอบรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2567 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมตามระเบียบข้อ 49 ญัตติร่างข้อบังคับสภาลงมติรับหลักการถ้าจะต้องส่ง

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก่าหนด
ระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

 
- ภายในระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก่าหนดตามวรรคหนึ่ง

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอค่าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปร ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 

 
 



3.2  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

1  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไมเ่กินเจ็ดคน 
2 คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลต่าบลหาดกรวด 
   ชุดเดิมประกอบด้วย 
    1 นายสุเทพ  ทันนิเทศ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    2 นายจันทร์แรม  สังจัน  เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ 
    3 นายวันชัย  ยังเหล็ก  เป็นกรรมการ 
    4 นายโพธิ์  แก้วมณี  เป็นกรรมการ 
    5 นายบุญเสริม  อ่่าแจ้ง  เป็นกรรมการ 
    6 นางดวงใจ  ทันนิเทศ  เป็นกรรมการ 
    7 นายวิฑูรย์  โกฏแสง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

- สอบถามที่ประชุมต่อคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งแต่งตั้งเม่ือปีที่แล้ว จะใช้ชุด
เดิม หรือจะแต่งตั้งใหม่ 

นายสมบูรณ์  กล่าวต่อที่ประชุม เอาชุดเดิมครับประธาน 
ประธานสภา  สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรอย่างไรบ้างครับจะชุดเดิมหรือแต่งตั้งใหม่ 

- ที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
ประธานสภา การก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี

มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ก็จะก่าหนดวันเสนอค่าแปรญัตติในวันที่ 
15,16,17  สิงหาคม  2566 ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์แห่งนี้  

 
 3.3 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาด

กรวด ประจ าปี 2566  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 
104 สภาท้องถิ่นมีอ่านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ่าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งชุดเดิมประกอบด้วย 

  1 นายพะเยาว์  เมฆไหว  เป็นประธานกรรมการ 
  2 นายบุญเสริม  อ่่าแจ้ง    เป็นกรรมการ 
  3 นางสุธิมา  นุชศรี  เป็นเลขานุการ/กรรมการ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนกรรมการชุดนี้หรือไม่  

- สมาชิกสภาเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดเดิม  
ประธานสภา จึงขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง   



ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งหน้าสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวาระที่ 3 ขั้นลง
มติเราจะประชุมวันไหนดี 

- ในที่ประชุมเห็นชอบในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต่าบลหาดกรวด ส่าหรับหนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลขานุการสภา ตามระเบียบข้อ 109 การนัดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของ

เลขานุการสภาท้องถิ่น 
- เลขานุการสภาท้องถิ่นได้ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่   18 

สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต่าบลหาดกรวด 
- คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ 

 
3.4 การพิจารณาใช้ทุนส ารองเงินสะสม  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ่าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี 
เพ่ือเป็นทุนส่ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส่ารอง
สะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส่ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น หากมีความจ่าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจน่าเงินทุนส่ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

โดยผู้บริหารได้เสนอญัตติการขอใช้เงินทุนส่ารองสะสม รายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาตอง หมู่ที่ 9               

โดยย้ายประปาแบบโยธาจากกลุ่มบ้านลุงช่วย บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 มาติดตั้ง 
งบประมาณ 109,100 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยการเกษตร หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. งบประมาณ  367,500 บาท 

3. โครงการว่างท่อ พีวีซี ซอยบุญรักษา หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
จ่านวน 103 ท่อน งบประมาณ  47,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสมียน อยู่นิ่ม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 53.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม. งบประมาณ  95,400 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์เฉลิม  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร   ยาว 80.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร จ่านวน 3 ท่อน งบประมาณ  120,000 บาท 
รวมการใช้เงินทุนส ารองสะสมทั้งสิ้น  739,000 บาท 

 
 



นายสุเทพ  กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องใช้ทุนส่ารองเงินสะสมเมื่อสักครู่แจ้งเหลือหมื่นกว่าบาทไม่ใช่หรือ 
                               ครบั 
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมเงินทุนส่ารองสะสมนะครับ เรากันไว้หมดแล้วคราวที่แล้วเราจ่ายไปห้า

ล้านบาท คงเหลือเจ็ดแสนกว่าบาท โครงการทั้ง 5 โครงการอยู่ในแผนอย่างชัดแจน อยู่ใน
ประชาคมชัดเจน ขอบครับ 

ประธานสภา ก็สามารถใช้จ่ายได้อีก 739,000 บาท 
นายสุเทพ ขอสอบถามอย่างโครงการ ถนน คสล.ซอยเสมียน อยู่นิ่ม หมู่ที่ 4 ไม่ทราบว่าเป็นทาง

สาธารณะหรือไม่ครับ 
ประธานสภา เป็นทางสาธารณะถนนเส้นไหนที่สายไฟเข้าไปแสดงว่าเป็นทางสาธารณะหมด ก่อนที่ปัก

เสาต้องเป็นทางสาธารณะถึงาจะปักเสาได้ 
ผอ.ช่าง กล่าวต่อที่ประชุมถ้าเกิดว่าไฟสาธารณะเข้าถึงอย่างที่ท่านประธานว่ามันจะเป็นทาง

สาธารณะตลอด เราเคยมีประสบการณ์เส้นป่าสักมาแล้วนะครับ หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดีช่วง
นายกสมัย สายบุญส่ง มีไฟฟ้าสาธารณะเข้าไป เราก็ยังเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะ พอเรา
ด่าเนินการก่อสร้าง คสล. จนเจ้าของที่ดินผ่านมาเห็น กลายเป็นว่าเราไปท่าในที่ของเขา 
ถ้าจะท่าจริงๆ ก็น่าจะมีเอกสาร หลักฐาน ในโครงการที่ 4 ครับ เพราะว่ามันจะได้แน่นอน
กลัวมีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้ว 

นายนวพล ลักษณะอย่างนี้ด้องดูลักษณะการใช้ว่าเป็นทางส่วนบุคคล ตัวอย่างมีบ้าน 3-4 หลังอยู่ข้าง
ในแต่เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล คราวนี้อยากจะท่าถนนเข้าบ้านซึ่งตามหลักใครก็ขับรถเข้าไปได้ 
ต้องชัดเจน ไม่ทราบว่ามีกี่หลังครับท่านประธาน 

ประธานสภา มีทั้งหมด 4 หลัง  
นายนวพล ทั้งหมด 4 หลัง ในโฉนดได้ระบุหรือไม่ว่ามีทางสาธารณะ ถ้าจะด่าเนินการจริงก็ขอให้ใน

พ้ืนที่ด่าเนินการให้ถูกต้อง ถ้าด่าเนินการไปมันจะผิดพลาด ซึ่งความเป็นจริงเราอาจจะเดิน
จนเป็นทาง เดินจนเป็นทาง พอจะท่าถนนกลับกลายเป็นที่ของส่วนบุคคล อันจริงเราต้อง
มีแบบแปลนประมาณการในการพิจารณา เพราะว่าเราก็เอากันง่ายๆ บางแห่งก็ล่าบาก
นิดนึง ทางสาธารณะไม่น่าเป็นซอยตันสามารถทะลุถึงเส้นอ่ืนๆ ได้ คงต้องมีการพิจารณา
กันอีกครั้งในเรื่องของทางสาธารณะ ป้องกันไว้ก่อนก็เรียนทางสภาได้พิจารณา 

ประธานสภา อดีตเส้นนี้เป็นกอกควาย ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเคลียให้จบ 
นายสมบูรณ์ ได้สอบถามถึงที่ปั๊มนิยมว่าไปถึงไหนแล้วทางสาธารณะ 
นายนวพล ผมได้ไปติดต่อทางสถานีต่ารวจวังกะพ้ี ทราบมาว่าทางปั๊มนิยมขยายฏีกาถึงวันที่ 5 

กันยายน ตามข้ันต้นก็ผิดจริง ปั๊มนิยมเปลี่ยนทนายหลายคนหละ คงโดนไปเยอะ ทนายคง
บอกว่าสู้ได้ อย่างหมู่ที่ 9 เขาตอง สุดท้ายรอลงอาญาและโดนปรับ ของปั๊มนิยมใกล้จะจบ
รอศาลฏีกาอย่างเดียวครับ รอศาลสั่ง ก็คงได้ลื้อถอน 

ประธานสภา ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาท้ัง 5 โครงการ 
นายสุเทพ ท่านสรุปว่าคสล.ที่ว่าเป็นทางสาธารณะจริงใช่ไหมครับ 
ประธานสภา เป็นทางสาธารณะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอด 
นายนวพล ขออนุญาตท่านประธานครับ ถ้าจะท่าจริงเอาโฉนดแบ่งรังวัดให้เป็นทางสาธารณะ

ประโยชน์ดีกว่า ทางเทศบาลถึงจะด่าเนินการได้ ชี้จุดว่ากว้าง ยาว เท่าไรด้วย เดียวถนน
จะไปอยู่ลอยๆบนโฉนดนะครับ จุดไหนผมก็ไม่ทราบนะครับที่จะท่า คือแบ่งให้เรียบร้อย 
แบ่งแล้วต้องมาดูว่าเข้าลักษณะทางสาธารณะด้วยหรือเปล่า 

ผอ.ช่าง ขออนุญาตท่านประธานมีโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเขาตองหมู่ที่ 9 คือไม่ทราบจุดที่จะตั้งใหม่เขามีระบบอะไรหรือไม่ 



นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงโครงการนี้เป็นโครงการของโรตารี่ เขามาเจาะบ่อไว้ทางผู้ใหญ่มานะ เข้า
แผนอันดับ 1 มีน้่า น้่าดี เขาขอถังสูงเฉยๆเพ่ือไปตั้ง บวกกับทางเรามีโครงการจะปรับปรุง
ระบบประปา แบบเชมเปญ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา งบประมาณแสนกว่าเป็นค่าขนย้ายหรือครับ  
ผอ.กองช่าง ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเข้ามาในกรณีโครงการที่ 4 อีกครับ มีหนังสือยินยอมหรือไม่อย่างไร

ครับ การยินยอมต้องมีการแบ่งที่แบ่งทางกันเลย เราถึงจะเข้าไปด่าเนินการได้ เพราะว่าถ้า
ต่อๆไปไม่มีเอกสารเขาจะไม่ค่อยให้งบประมาณเรา อย่างหมู่ที่ 3 ในเรื่องของการเจาะบ่อ 
ระบบกรองอีกตัวทางอบจ.ประสานมาเรื่องการยินยอม เราไม่มีเอกสารให้อบจ. เขาเลยไม่
สามารถด่าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ คือทุกอย่างตอนนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานพร้อม
ในการยกให้เทศบาลด่าเนินการ 

นายกเทศมนตรี ส่าหรับหมู่ที่ 9 บ้านเขาตองเดียวผมด่าเนินในเรื่องของเอกสารให้ครับ ส่าหรับหมู่ที่ 3 มัน
เป็นการเมืองด้วย อบจ.เขาไม่เจาะได้ไม่เป็นไรเดียวเอาเงินเจาะให้เพราะว่าประปาหมู่ที่ 3 
คนใช้เยอะน้่าไม่พอ ควักกระเป๋าเรี่ยไรชาวบ้าน ผมเห็นที่อ่ืนช่างอบจ.ไปเจาะให้ โทรไป
หลายรอบแล้ว อย่างโน่น อย่างนี้ ที่อื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยก็ไม่เป็นไร หาเงินนอกเจาะบ่อ
เอง ถ้าอย่างนั้นมันไม่จบชาวบ้านไม่มีน้่าใช้ไม่มีใครรู้ครับ 

ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามโครงการไหนอีกบ้างครับ 
นายสุเทพ ต่อจากนี้ไปก่อนที่จะเสนอโครงการผมสมาชิก และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องมี

แบบแปลนประมาณการให้ทุกโครงการ มีใบอนุญาตในเรื่องของที่ดินให้ถูกต้องจะดีกว่า 
 ไม่ใช่ตั้งมาลอยๆ ถามท่านสมาชิกได้เลยว่าบ้างท่านไม่รู้ว่าจุดไหนอย่างไร เขียนแบบมาเลย

โครงการนี้อยู่ตรงไหนอย่างไร มีการมอบหรือยินยอมในเรื่องของที่ดินเรียบร้อยจะดีกว่า 
ตั้งมาลอยซอย นาย ก นาย ข ขอบคุณครับ 

นายนวพล อีกโครงการ คสล.ซอยบ้านอาจารย์เฉลิมใช่เส้นที่วิ่งลงไปข้างทางเป็นก่าแพง มันเป็น
ลักษณะทางเก่าสามารถไปเชื่อมต่อกับทางซอยบ้านสท.สมบูรณ์หรือไม่ครับ ไม่ใช่ว่าท่า
ถนนคสล.ไปแล้วอยู่มาอยากก้ันก่าแพง มันจะเป็นทางตันหรือเปล่าครับ 

นายสมบูรณ์  ไม่ตันครับเป็นทางถึงกัน 
นายกเทศมนตรี อนุญาตเสริมซอยอาจารย์เฉลิม เดิมปัญหาน้่าท่วมบ้านอาจารย์เฉลิมแล้วออกไม่ตอนนี้เอา

ลูกรังไปลงแล้วในงานนี้จะมีงานคอนกรีตพร้อมว่างท่อน้่าก็จะผ่านได้ และก็จะมีงบตาม
แผนซอยบ้านนางชบาก็จะมีการวางท่อบ้านสท.ออกไป ที่เดือนร้อนคือบ้านอาจารย์เฉลิม 
น้่าท่วมเป็นอ่างกะทะ 

ประธานสภา ท่านสมาชิกโครงการที่ 2  คสล.ซอยการเกษตรหมู่ที่ 1  
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานครับ โครงการที่ 2 คสล.ซอยการเกษตรหมู่ที่ 1 คือเส้นข้าง

เทศบาลของเราครับ คือตอนนี้ถนนพังต้องมีการรื้อถอนครับ 
ประธานสภา ท่านสมาชิกท้ัง 5 โครงการเห็นอย่างไร หรือจะมีสงสัยอะไรเชิญสอบถามได้ 

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 

3.5 ขอยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสมในคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ่าปี 2566 เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์  2566  โครงการวางท่อระบายน้่า 
คสล. บริเวณคลองส่งน้่าสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู  ท่อ
ระบายน้่า คสล. ขนาด ø 0.60 เมตร จ่านวน 31 ท่อน, ท่อระบายน้่า คสล. 
ขนาด ø 0.80 เมตร จ่านวน 82 ท่อน  บ่อพักคอนกรีต  จ่านวน 3 บ่อ  
งบประมาณ 182,000  บาท  

 



 
 

ประธานสภา  ให้ผู้บริหารได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี ขอน่าเรียนเดิมที่เราขออนุมัติจ่ายเงินสะสม การวางท่อระบายน้่า คสล.บริเวณคลองส่งน้่า

สถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู พอดีท่านทักท่วงยาวไปไหม ประจวบ
กับผู้รับเหมาช่วงนั้นซ่อมคลองดาดหาอยากมากก็เลยขอยกเลิก จุดนี้รับน้่าจากหมู่ที่ 3 – 
หมู่ที่ 5 ผันน้่าไปตรงบ้านผอ.เรกก็เปลี่ยนมาเป็นซ่อมคลองดาด ตั้งแต่หมู่ที่ 3 ผ่านนาพี่
โป่ง นางมณฑล เยอะเลยครับ 

นายสุเทพ ผมเข้าใจว่าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม กว้าง ยาว เท่าไรก็ไม่ทราบ ผมถึงบอกไงครับว่ามี
แบบแปลน ประมาณการมาให้เรียบร้อยเลย ราคากลางเท่าไร เข้าท่ีใครมีหนังสือยินยอม
หรือเปล่า ท่ามาให้เรียบร้อย คลองเก่าความกว้างเท่าไร ความยาวเท่าไรก็ไม่รู้ 

นายกเทศมนตรี คือบางจุดซ่อม 10 เมตร 20 เมตร ครึ่งแผงอะไรประมาณนี้ครับ เงินในจ่านวนนี้ 
นายสุเทพ ท่านประธานไม่ทราบว่าจะมีคนตรวจรับ ตรวจสอบโครงการหรือไม่ครับ  
ประธานสภา ตอบว่ามีคนตรวจรับครับ 
นายสุเทพ ใครเป็นคนตรวจรับก็ถือว่าซวยไป เพราะคงไม่ทราบหรอกว่ารายละเอียด ความกว้าง 

ความยาว เท่าไร 
ประธานสภา การตรวจรับเป็นของเจ้าหน้าที่ ท่านสมาชิกเห็นควรเป็นอย่างไร มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามอีกหรือไม่ 
-ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามประธานจึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.6 การพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  จ านวน  182,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน .การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1 ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท่าเพ่ือบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก่าหนด 
2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
3 ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด่าเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด่าเนินการจ่าย ภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  โดยมีรายละเอียด
โครงการดังนี้ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน       
จุดพื้นที่นานายถวิล  คิมสิงห์ ถึง พื้นที่นายมณฑล  บุญไทย งบประมาณ 
182,000 บาท 

ประธานสภา  ส่าหรับในส่วนนี้เชื่อมโยงกับที่สมาชิกสภาได้สอบถาม มีท่านใดจะสอบอีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
 

   3.7 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท่าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 โอนลด 
 กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ่า ประเทภ 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานงานส่วนท้องถิ่น  คงเหลือ  334,240 บาท ขอโอนลด  
2,000 บาท 
 
 
 
 



                                     โอนเพิ่ม 
         กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ตามเกรณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะของกระทรวง ict เดือนมีนาคม  2566) ตั้งงบประมาณไว้  
30,000 บาท  
ขอโอนเพ่ิม 2,000 บาท       

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบเกี่ยวการขอโอนลด โอนเพ่ิมของกองคลังหรือไม่ครับ 
   ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ 2,000 บาท เพื่อไปซื้อคอมพิวเตอร์ 
   -ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานสภา มีหัวหน้าส่วนท่านใดจะชี้แจงหรือไม่ครับ ไม่มีหัวหน้าส่วนท่านใดชี้แจง 
 จึงขอปิดการประชุม    
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
  ลงชื่อ              ดวงใจ  ทันนิเทศ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางดวงใจ ทันนิเทศ) 
                                                              เลขานุการสภา 
 

  ลงชื่อ             ปลิม  คล้ายปิ่น        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปลิม คล้ายปิ่น) 
            ประธานสภาเทศบาลต่าบลหาดกรวด     

                           


